

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสูง



มีปัญหาราคาค่า



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง ๓ เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าวนาปี	■	■	■	ข้าวนาปีออกสู่ตลาดลดลง โดยมีปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่า และอินเดียมีแนวโน้มคงมาตรการจำกัดการส่งออกข้าวอยู่ ประกอบกับมีหลายประเทศยังมีความต้องการซื้อข้าวเพื่อเก็บเป็นสต็อก เพื่อใช้เก็บเป็นความมั่นคงทางอาหาร เป็นผลดีต่อภาคการส่งออกข้าวไทย และมาตรการภาครัฐส่งผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ส.ค. - พ.ค.
ข้าวนาปรัง	-	■	■	เดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม ข้าวนาปรัง ปี๒๕๖๖/๖๗ เริ่มออกสู่ตลาด คาดว่าจะมีความต้องการใช้ข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีผลผลิตข้าวของเวียดนามที่เป็นคู่แข่งมีผลผลิตออกช่วงเดียวกัน ทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวลดลง	ก.พ. - ต.ค.
สับปะรด	■	■	■	- คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย บางที่งานคุณภาพไม่ดี อย่างไรก็ตาม โรงงานมีความต้องการต่อเนื่อง ราคาจะเคลื่อนไหว อยู่ในเกณฑ์ที่ดี	
กุ้งขาวแวนนาไม	■	■	■	- คาดว่าปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ในขณะที่ภาวะการค้าทรงตัว คาดว่าราคากุ้งขาวปรับเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง	
ไก่เนื้อ	■	■	■	- คาดว่าแนวโน้มราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกชิ้นส่วนไก่อาจทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปริมาณชิ้นส่วนไก่ที่สะสมอยู่ในระบบลดลง จากภาวะการค้าที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า ทำให้	
มันสำปะหลัง	■	■	■	- ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค.๖๗ เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาด ประมาณ ๑๖.๔๕ ล้านตัน (๕๙%) ของปริมาณทั้งประเทศ โดยผลผลิตออกในเดือน ม.ค.๖๗ (๑๘.๙๓%) ก.พ.๖๗ (๑๙.๗๕%) และ มี.ค.๖๗ (๒๐.๒๐%) ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังไม่เพียงพอความต้องการของผู้ประกอบการ และรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๖/๖๗ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วยโครงการของกรมการค้าภายในจำนวน ๒ โครงการ คือ (๑) โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๖/๖๗ และ (๒) โครงการยกระดับศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง (เครื่องสับมันฯ) และโครงการของ ธ.ก.ส. จำนวน ๒ โครงการ คือ (๑) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๖๖/๖๗ และ (๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๖/๖๗ ด้านสถานการณ์การค้า จีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับความต้องการใช้เอทานอลสำหรับกลุ่มสารเคมีลดลง แต่อุปทานมีมาก โดยในปีนี้ผลผลิตข้าวโพดของจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีราคาสูงกว่า อาจส่งผลถึงปริมาณนำเข้าผลิตภัณฑจากไทย	ม.ค. - มี.ค. ๖๗ (ออกสู่ตลาด)
ยางพารา	●	●	●	- ปริมาณยางน้อยลง เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงยางผลัดใบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขณะที่ความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และคาดการณ์เศรษฐกิจของโลกเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ราคายางมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในเกณฑ์ ทรงตัวหรือปรับตัวสูงขึ้น	ม.ค. - ธ.ค.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง ๓ เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ปาล์ม	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> - สศก. พยากรณ์ผลผลิตเดือน ม.ค.-มี.ค.๖๗ อยู่ที่ ๑.๐๓, ๑.๓๑ และ ๑.๖๑ ล้านตัน ตามลำดับ โดยผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น - ความต้องการใช้ในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคบริโภค อุตสาหกรรมและภาคพลังงาน ขณะที่ภาคการส่งออกชะลอตัวลง - ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับสต็อกปกติ (safety stock = ๓๐๐,๐๐๐ ตัน) - ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 	ตลอดปี
มะนาว	■	■	■	คาดว่า ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด	
สุกร	■	■	■	คาดว่า ภาวะการค้าและความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (๑๐ ก.พ. ๖๗) และคาดว่าราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
ไข่ไก่	■	■	■	- คาดว่าแนวโน้มราคาไข่ไก่อาจทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาวะการค้าและความต้องการบริโภคทรงตัว	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> - สศก.คาดว่าผลผลิตปี ๒๕๖๖/๖๗ จะออกสู่ตลาด ในช่วง ม.ค.-มี.ค.๖๗ ประมาณ ๐.๓๘ ลต. (๘%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศที่ ๔.๘๙ ลต. ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูการผลิต ปี ๒๕๖๖/๖๗ บางพื้นที่เริ่มเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกฤดูการผลิตใหม่ และผลผลิตรุ่น ๒ (๐.๕๐ ตัน) จะเริ่มออกสู่ตลาดประมาณเดือน เม.ย. นี้ สำหรับสถานการณ์ด้านราคาอาจมีความผันผวนเล็กน้อยและแนวโน้มอาจปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการผลิต ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด ประกอบกับภาครัฐได้ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ เพื่อดึงผลผลิตที่กระจุกตัวในช่วงที่ผลผลิตออกมาออกจากตลาด เพื่อให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ และได้มีนโยบายเพื่อให้เกิดความสมดุลภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีวัตถุดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงการบริหารจัดการการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ไม่ให้กระทบต่อราคาที่เกี่ยวข้องรายได้ 	ออกมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. ๖๖ ประมาณ ๔ ลต. (๘๓%) ของปริมาณ ผลผลิตทั้งประเทศ ที่ ๔.๘๙ ลต.
หอมแดง	■	●	●	- คาดว่าผลผลิตภาคเหนือเริ่มออกสู่ตลาดสมทบกับผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ออกสู่ตลาดก่อนหน้า แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวลง ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีมาตรการเชื่อมโยงรับซื้อและรณรงค์บริโภคบริโภค ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาระดับราคาหอมแดง	ธ.ค. - พ.ค.
หอมหัวใหญ่	■	●	●	- คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวลง ทั้งนี้ ภาครัฐมีมาตรการรองรับในการเชื่อมโยงการซื้อขายล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยกระจายผลผลิตช่วงกระจุกตัวเพื่อช่วยรักษาระดับราคา	ม.ค. - เม.ย.
กระเทียม	■	●	●	- คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยภาครัฐมีมาตรการเชื่อมโยงการซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งชะลอการจำหน่ายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงกระจุกตัว คาดว่าจะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง	ม.ค. - เม.ย.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง ๓ เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
มะพร้าวผลแก่	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา คาดว่าในช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค.๖๗ จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ ๖๕,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ตัน/เดือน ขณะที่โรงงานแปรรูปยังคงต้องมีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศบางส่วน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ - คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 	ม.ค.-ธ.ค. (ออกมาก เม.ย.-ก.ค.)
ถั่วเหลือง	■	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ถั่วเหลืองฤดูแล้งจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาด - ราคาตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ตามปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกรอบใหม่ในบราซิลและอาร์เจนตินา ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง แต่ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมา 	ม.ค.-พ.ค.๖๗ ถั่วแล้ง ส.ค.-พ.ย.๖๗ ถั่วฝน
กากถั่วเหลือง	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าราคาตลาดในประเทศจะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี ตามความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในภาคปศุสัตว์ที่มีอย่างต่อเนื่อง - คาดว่าราคาต่างประเทศจะปรับตัวลงจากปีก่อนเนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดย USDA คาดการณ์ปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของอเมริกาใต้ (อาร์เจนตินาและบราซิล) ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณกากถั่วเหลืองที่จะออกสู่ตลาดในช่วงต่อไป 	ทั้งปี
ปลาป่น	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าปริมาณผลผลิตในประเทศมีอย่างสม่ำเสมอปริมาณความต้องการใช้ของโรงงานอาหารสัตว์ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในหมวดโปรตีนอื่น ๆ ส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มปรับตัวลดลง - คาดว่าปริมาณผลผลิตในต่างประเทศยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเปรูยังไม่มีสัญญาณว่าจะประกาศระงับการอนุญาตให้มีการทำประมงในพื้นที่ทะเลภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ ขณะที่ความต้องการใช้ในภาคอาหารสัตว์ยังคงทรงตัว เนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลกยังคงมีสต็อกคงเหลือเพียงพอในการผลิต 	ทั้งปี
กาแฟ	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตฤดูกาล ปี ๒๕๖๖/๖๗ ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ คาดว่าเกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ นี้ โดยราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 	ธ.ค. - มี.ค.